

**สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนนครบุรี ประจำปีการศึกษา 2557**

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้	ค่าเฉลี่ย	ระดับคุณภาพ	สรุปผลการประเมิน
<b>มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา</b>			
มาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	5.00	ดีเยี่ยม	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา	5.00	ดีเยี่ยม	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีจำนวนผู้เรียนมีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	5.00	ดีเยี่ยม	ได้มาตรฐาน
<b>มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา</b>			
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษาดำเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	5.00	ดีเยี่ยม	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดทำและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	4.50	ดีเยี่ยม	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น	4.50	ดีเยี่ยม	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	5.00	ดีเยี่ยม	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น	4.50	ดีเยี่ยม	ได้มาตรฐาน
<b>มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา</b>			
มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์	5.00	ดีเยี่ยม	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน	4.50	ดีเยี่ยม	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต	5.00	ดีเยี่ยม	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข	4.50	ดีเยี่ยม	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 13 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	4.50	ดีเยี่ยม	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ	5.00	ดีเยี่ยม	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น	4.50	ดีเยี่ยม	ได้มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 16 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน	4.50	ดีเยี่ยม	ได้มาตรฐาน
<b>ค่าเฉลี่ยรวม</b>	4.75	ดีเยี่ยม	ได้มาตรฐาน
<p><b>สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ 4.75 มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม</li> </ul> <p><b>การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป <input checked="" type="checkbox"/>ใช่ <input type="checkbox"/>ไม่ใช่</li> <li>● มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า 12 มาตรฐาน <input checked="" type="checkbox"/>ใช่ <input type="checkbox"/>ไม่ใช่</li> <li>● ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง <input checked="" type="checkbox"/>ใช่ <input type="checkbox"/>ไม่ใช่</li> </ul> <p>สรุปว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม <input checked="" type="checkbox"/>ได้ <input type="checkbox"/>ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>			